



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด นั้น

จังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกข้าราชการ ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๔ ราย ดังนี้

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑	นายโชคชัย ล้อมทอง	เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม
๒	นางสาวพิมพ์อร พันธุ์รัตน์	เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม
๓	นายปกรณ์ วรสินธุ์	เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม
๔	นางตรุณี ธรรมประเสริฐ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จัดส่งผลงานตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถ
ส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงาน
ให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจรีก เหล่าประเสริฐ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นายโชคชัย ล้อมทอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๖๘๗๔๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๖๘๗๔๖	เพื่อขอรับเงิน ประจำตำแหน่ง ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน การประสานยาในผู้ป่วยมะเร็ง ณ ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น (Medication reconciliation in cancer patients at the center for Radiotherapy and Chemotherapy Khonkaen Hospital)						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องยาก่อนกลับบ้านในผู้ป่วยมะเร็ง (discharge counseling)						
๒	นางสาวพิมพ์อร พันธุรัตน์	โดยเภสัชกร เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๗๐๕๔๙	เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๗๐๕๔๙	เพื่อขอรับเงิน ประจำตำแหน่ง ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน มูลค่าการประหยัดและความพึงพอใจต่อการให้บริการเตรียมผสมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนาแนวทางป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา ในยาฉีดผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ						
๓	นายปรกรณ์ วรสินธุ์	โรงพยาบาลขอนแก่น เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๘๒๑๓๗	เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๘๒๑๓๗	เพื่อขอรับเงิน ประจำตำแหน่ง ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกและมูลค่าการประหยัดจากการบริหารทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง โดยเภสัชกรหน่วยบริการเตรียมยาเคมีบำบัด						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกและการวิเคราะห์ต้นทุนผลได้จากการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการ บริหารผู้ป่วยมะเร็งที่หน่วยบริการเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก						
๔	นางดรุณี ธรรมประเสริฐ	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๖๐๖๙๒	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๖๐๖๙๒	เพื่อขอรับเงิน ประจำตำแหน่ง ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน การตรวจหาความแรงของแอนติ- เอและแอนติ- บีในผู้บริจาคเลือดหมูโอ						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การติดตามผู้บริจาคเลือดที่มีผลการตรวจคัดกรองติดเชื้อให้มาตรวจยืนยัน						

พิมพ์อร